



ฉบับที่ 41/2561

เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม ปี 2561

เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูง สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวดีและราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศ ขยายตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิต ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน ด้านการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวด ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงบ้าง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ราคา ก๊าซหุงต้ม และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงขึ้น สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจาก เดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามการขาดดุลบริการ รายได้ และเงินโอนตามฤดูกาลส่งกลับ รายได้และเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ และรายรับการท่องเที่ยวที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ดุลการค้ายังขยายตัว ต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออก ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างสมดุล

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 13.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำ ขยายตัวร้อยละ 12.2 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่องและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น โดย 1) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบขยายตัวทั้งด้าน ราคาและปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) ยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์ตามการส่งออกรถยนต์นั่ง รถกระบะ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อ กระปุกเกียร์ และเครื่องยนต์ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ยางเป็นสำคัญ ขณะที่ การส่งออกน้ำตาลหดตัวจากผลด้านราคาจากผลผลิตในตลาดโลกที่สูงกว่าปีที่แล้ว และ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ได้รับผลดีจากการขยายกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า และสายไฟที่ใช้ในรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวตาม การส่งออกยางพาราและผลไม้จากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนเป็นสำคัญ

เครื่องใช้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน ทุกหมวด โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของทั้งรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมและรายได้รวม ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิต ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ หมวดเคมีภัณฑ์ และหมวด อาหารและเครื่องดื่ม

การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายประจำที่ขยายตัว จากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลังจากที่มี การเลื่อนเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า และรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่รายจ่าย ลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ของกลุ่มจังหวัด และการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสำคัญ

เครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องใช้การลงทุนในหมวด เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการนำเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม

หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร์ ยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศตามทิศทางการขยายตัวของหมวดคอมพิวเตอร์ และหมวดมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุนที่ขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวด ขณะที่เครื่องจักรลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็นสำคัญ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เครื่องจักรลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการนำเข้าสินค้าทุนเป็นสำคัญ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 6.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและฮ่องกงเป็นสำคัญ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม อาทิ มาเลเซีย และตะวันออกกลางลดลง ส่วนหนึ่งจากเทศกาลรอมฎอนที่ปีนี้มาเร็วกว่าปีก่อน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวรัสเซียลดลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งจากการชะลอการท่องเที่ยวก่อนเทศกาลฟุตบอลโลก ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 1.5 จากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในเกือบทุกกลุ่มหลักยกเว้นจีนและเอเชียที่ไม่รวมจีนและมาเลเซีย

มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวร้อยละ 12.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 12.5 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางขยายตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิงจากด้านราคาเป็นสำคัญ และการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับภาคการส่งออกในหมวดดังกล่าวที่ขยายตัวดี 2) หมวดสินค้าทุน ขยายตัวต่อเนื่องตามการนำเข้าหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน 3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนำเข้าทั้งหมวดสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี และ 4) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัวสอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.49 เติบโตจากร้อยละ 1.07 ในเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและราคาก๊าซหุงต้มที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ที่ร้อยละ 0.80 เติบโตจากร้อยละ 0.64 ในเดือนก่อน ตามการปรับขึ้นราคาในหมวดอาหาร เคหสถาน และของใช้ส่วนตัว สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุลตามฤดูกาลส่งกลับรายได้และเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ ประกอบกับรายรับการท่องเที่ยวลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอลง ขณะที่ดุลการค้ายังเกินดุลตามมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวดี สำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างสมดุล โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลเข้าสุทธิ จากการถอนเงินฝากของสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (Other Depository Corporation: ODC) เพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ และการถอนเงินฝากที่ครบกำหนดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) เป็นสำคัญ ขณะที่ด้านหนี้สินเป็นการไหลออกสุทธิ ตามการขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2

โทรศัพท์: 0 2283 5639, 0 2283 5647

E-mail: EPD-MacroEconomicsTeam1-2@bot.or.th